

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุตัวชี้วัดโครงการ		สาเหตุที่ไม่ดำเนินการ(หากมี)	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
				หน่วยวัด	เป้าหมาย				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑_ปลูกจิตสำนึก	กลยุทธ์ที่ ๑.๑ มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก	จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวชี้วัดหมวด ๗ EdPEX)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ เรื่อง	ร้อยละ	๑๐๐		สำนักงานกฎหมายและนิติการ	๐	ไม่มี
		จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียน จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. ติดต่อด้วยตนเอง ๒. ทางไปรษณีย์ ๓. ทางเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและนิติการ (http://www.ubu.ac.th/web/law)	ร้อยละ	๑๐๐		สำนักงานกฎหมายและนิติการ	๐	ไม่มี
		จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการจัดทำระบบระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice of Students and Stakeholders)	ร้อยละ	๑๐๐		สำนักงานกฎหมาย/ สำนักงานพัฒนานักศึกษา	๐	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุตัวชี้วัดโครงการ		สาเหตุที่ไม่ดำเนินการ(หากมี)	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค
				หน่วยวัด	เป้าหมาย				
กลยุทธ์ที่ 1_ปลูกจิตสำนึกบุคลากร	กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา	- กิจกรรมย่อย : โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสละเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ	ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสละเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2564 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม ค่านิยมด้านวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และคงแพททในกิจกรรมที่จัด	นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย (จำนวน 1 ราย)	0	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	77,350	เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก2-3 มีผลให้ไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบันได้ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการพิจารณาอบรมรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเหมาะสม จึงยังไม่มีพิจารณารางวัลครั้งนี้
กลยุทธ์ที่ 1_ปลูกจิตสำนึกบุคลากร	กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา	- กิจกรรมย่อย : โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ	คณะฯ มีแผนจัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ มีกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564	นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย (ราย)	1	ยังอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการ	งานกิจการนักศึกษา	ยังอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการ	เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก2-3 มีผลให้ไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบันได้ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการพิจารณาอบรมรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเหมาะสม จึงยังไม่มีพิจารณารางวัลครั้งนี้
กลยุทธ์ที่ 1_ปลูกจิตสำนึกบุคลากร	กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา	โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ รหัสกิจกรรม 020500000003 - กิจกรรมย่อย : สอดแทรกการสร้างจิตสำนึก การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยในบทเรียนในรายวิชาเภสัชกรรม โรงพยาบาล และบทเรียนในรายวิชาเภสัชศาสตร์และจรรยาบรรณ	ได้มีแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชศาสตร์และจรรยาบรรณในภาคเรียนที่ 2/2563 แล้ว และอยู่ในระหว่างเตรียมจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาลในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อสอดแทรกการสร้างจิตสำนึก การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยใน บทเรียน	นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย (ราย)	1	ยังอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการ	งานกิจการนักศึกษา/ งานวิชาการ	ยังอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการ	เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก2-3 มีผลให้ไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบันได้ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการพิจารณาอบรมรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเหมาะสม จึงยังไม่มีพิจารณารางวัลครั้งนี้
กลยุทธ์ที่ 1_ปลูกจิตสำนึกบุคลากร	กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา	โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ รหัสกิจกรรม 020500000003 - กิจกรรมย่อย : โ	ได้จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การเชิญเกียรติบุคลากร)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (เป้าหมายแผนจำนวน 3 ราย)	3	ไม่มี	งานบุคคล	6,038	ได้มีการเชิญเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 4 ราย

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุตัวชี้วัดโครงการ		สาเหตุที่ไม่ดำเนินการ(หากมี)	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค
				หน่วยวัด	เป้าหมาย				
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร	กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบกลไกมาตรฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตประทุติมีขอบ	กิจกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุน 3) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตจำนวน 3 ด้าน คือ 1) แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุน 3) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	ด้าน	3	ไม่มี	งานพัสดุ/งานกิจการนักศึกษา/งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์		- มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุน 3) แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน